
  



  



 

  



 

 

 

กยท.แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพยางก้อนเพ่ือขายให้ได้ราคาดี 
 

โดย MGR Online  
   

 

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.)  กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตาย หรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน 
เมื่อน าไปผลิตแล้วจะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และท าให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นน า จะมีกระบวนการตรวจสอบท่ีค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพื้นท่ี
อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตท้ังระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบ
ท่ีไม่มีคุณภาพและจ าหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้อง
รักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท.จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึง
การผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยท่ีดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยใน
ทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นท่ีโดยตรง  
นอกจากนี้ ได้น าเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการก าหนดวิธีการท าสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัย
อ านาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหารือ
พิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้น
ทางจนถึงปลายทาง 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

“ตรัง”น าร่องสร้างมาตรฐาน”จีเอม็พี” ยกระดบัยางแผน่รมควนั คร้ังแรกของโลก 

 

ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก “ยางพารา” อันดับต้นๆ ของโลก  แต่ที่ผ่านมามีเพียง “ยางแท่ง (Block 
rubber)” ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากมีการก าหนด มาตรฐานที่เรียกว่า “เอสทีอาร์” (Standard Thai 
Rubber : STR)”   ขณะที่ “ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet)” อีกหนึ่งผลผลิตจากยางพาราที่แต่ละปีส่งออก
จ านวนหลายล้านตัน โดยปีท่ีผ่านมาประเทศไทยส่งออกประมาณ 6.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท กลับยังไม่มีการ
สร้างมาตรฐานที่สร้างความน่าเชื่อถือได ้ ด้วยเหตุนี ้“การยางแห่งประเทศไทย” จึงผลักดันให้เกิดการก าหนดมาตรฐานยาง
แผ่นรมควันขึ้นมา  มีโอกาสได้ตามติดไปยังโรงงานยางแผ่นรมควันใน “จังหวัดตรัง” พื้นที่น าร่องยกระดับมาตรฐานยางแผ่น
รมควัน พร้อมกับ “ธีธัช สุขสะอาด” ผู้ว่าการยางคนแรกของประเทศไทย 

 

ธีธัช สุขสะอาด 

http://www.matichon.co.th/news/373075


 ธีธัช เล่าถึงที่มาท่ีไปของการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้ว่า ประเทศไทยมีมาตรฐานส าหรับยางแท่ง ท่ีได้รับการยอมรับ
ในการส่งออก ดังนั้น ยางแผ่นก็ควรจะมีมาตรฐานท่ีจะใช้วัดเกรดกันได้ชัดเจน เพื่อส่งออกในราคามาตรฐานเดียวกัน จึงมุ่งมั่น
ผลักดันยางแผ่นรมควัน เข้าสู่มาตรฐาน “จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice : GMP)” ครั้งเเรกในโลก ซึ่งเริ่มที่
ประเทศไทย โดยกระบวนการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานยางแผ่นรมควัน เริ่มที่โรงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เข้าร่วมกับ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั่วประเทศ 176 แห่ง เป็นโรงงานในจังหวัดตรัง 30 แห่ง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี
โดยสถาบันวิจัยยาง กยท.แล้ว 5 แห่ง เป็นการรับประกันว่าผลผลิตที่ออกมามีมาตรฐานเดียวกันหมด ไม่ว่าจะขนาด สี หรือ
คุณภาพ 

 “เราพยายามผลักดันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก เรา
มีสิทธิที่จะสร้างมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับในระดับโลก ผลตอบรับจากโรงงานต่างๆ หลังน าระบบจีเอ็มพีไปใช้ ท าให้ยางได้
มาตรฐานขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลงและต้นทุนถูกลงด้วย เเต่ผมมองว่าขณะนี้เรื่องราคาไม่ได้เป็นหัวใจส าคัญในการ
ตัดสินใจซื้อยางเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องคุณภาพที่ผู้ซื้อให้ความส าคัญ เพราะเมื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแม้จะต้องจ่ายมากข้ึน 
แต่เขาสามารถน าไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ ดังนั้น หากเราขายยางคุณภาพท่ีตลาดไม่ต้องการก็มีโอกาสที่
จะได้ราคาถูก แต่ถ้าเราผลิตของคุณภาพดี น่าจะเพิ่มราคาในระดับพรีเมียมได้ และถ้าท าให้ผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานจีเอ็มพีเป็น
ที่ต้องการของโลก ก็จะช่วยเพิ่มอ านาจการต่อรองให้กับเกษตรได้ด้วย” ธีธัชอธิบาย 

 ขณะที ่“ปรีด์ิเปรม ทัศนกุล” นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. บอกว่า 
โรงงานยางแผ่นรมควันในปัจจุบันมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ มีทั้งยางแผ่นรมควัน (RSS) ช้ัน 3, RSS4, RSS5 ยางฟอง และ
ยางคัตติ้ง ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดความรู้ทางด้านวิชาการและการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม 

 “ดังนั้น การยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันนับเป็นก้าวแรกของวงการยางไทยท่ีสามารถก้าวสู่การเป็นผู้น า การ
ผลิตยางได้อย่างเต็มความภาคภูมิ โดยมาตรฐานจีเอ็มพี จะยกระดับเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2556 เป็นระบบจีเอ็มพีด้านยางพาราฉบับแรกท่ีถูกประกาศใช้ และเป็นการ
จัดระบบการควบคุมคุณภาพพืชชนิดเดียวท่ีกินไม่ให้ทั่วโลกรู้จัก” 

 ส าหรับการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพีน้ัน ปรีดิ์เปรมอธิบายว่า เริ่มต้นให้ความส าคัญตั้งแต่น้ ายางสด จนถึง
ระบบการรวบรวมน้ ายางสดที่สะอาดตั้งแต่สวนมายังโรงงานผลิต และการทดสอบคุณภาพน้ ายางเมื่อมาถึงโรงงานเพื่อสร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพของยางท่ีผลิตได้ ไปจนถึงกระบวนการรีด ล้าง และการตากยาง ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพการผลิต
ยางดิบทุกข้ันตอน 

 “ในส่วนระบบผลิตยางแผ่นรมควันจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานไม้ฟืน ชนิดของไม้ฟืน เพื่อใช้ในการควบคุมความ

ร้อนระยะเวลาที่เหมาะสม การน ายางออกจากเตา การคัดชั้นและจัดช้ันยาง การเก็บตลอดจนการขนส่งตามระบบควบคุม

คุณภาพ จึงท าให้มาตรฐานจีเอ็มพี เป็นระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันท่ีได้มาตรฐาน ทุกกระบวนการผลิต 

ท าให้ได้ยางที่มีคุณภาพดีและมีความสม่ าเสมอ จ าหน่ายได้ในราคาสูง เป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ” ปรีดิ์

เปรมทิ้งท้าย 



 

กระบวนการท ายางแผ่นรมควัน 

 “ชาติ วรรณบวร” ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี บอกว่า สหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก 562 ราย มี
ก าลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 500 ตันต่อปี มีประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันช้ัน 3 คิดเป็นร้อยละ 92 ของก าลังการผลิต
ทั้งหมด โดยในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรีด าเนินการพัฒนามาตรฐานเพื่อขอรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี 
และผ่านการรับรองเมื่อเดือนกันยายน ท าให้สหกรณ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรมควัน ช้ัน 3 ขึ้นได้อีกและยังลดยางคัตติ้ง 
หรือการสูญเสียยางในกระบวนการผลิตอีกด้วย 

 เช่นเดียวกับ “ทองยศ รักษ์เมือง” ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
จีเอ็มพี เล่าให้ฟังว่า ระบบมาตรฐานจีเอ็มพีจะเน้นเรื่องคุณภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย และระบบการผลิตที่ละเอียด
พิถีพิถัน ท าให้คุณภาพสม่ าเสมอ ลดการสูญเสียลงได้มาก จากเมื่อก่อนเราผลิตยางแผ่นออกมาไม่เท่ากัน เข้าเครื่องจักรก็ขาด 
แผ่นไหนอ่อนก็ฉีก บางแผ่นหนาเกินไปหรือวางทับกันเวลาอบก็ไม่สุก ท าให้มียางเสียต้องคัดติ้งออกประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ 
แต่หลังจากผ่านการยกระดับมาตรฐานจีเอ็มพีแล้วตอนนี้มียางเสียประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน รวมแล้วนอกจากจะลดเวลา
การผลิต ลดความสูญเสียแล้ว ยังสามารถท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ประมาณกิโลกรัมละ 1 บาท 

 

 ทองยศระบุอีกว่า การเข้าสู่การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐานจีเอ็มพี หลายคนอาจคิดว่าเป็นการเพ่ิมภาระ
ต้นทุน เพ่ิมระยะเวลาในการผลิต แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ การผลิตยางจีเอ็มพีเป็นการท ากระบวนการผลิตให้เป็นขั้นเป็นตอน 
เร่ิมต้นจากสวน โดยจะมีการตรวจน้ ายางจากสมาชิกเพ่ือให้ได้น้ ายางท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุม
ปริมาณให้เท่ากันทุกขั้นตอน ท าให้ขนาดของยางแผ่นออกมาเท่ากัน และเน้นเร่ืองของความสะอาด เมื่อการท างานเป็น
ระบบระเบียบจะช่วยให้การผลิตเร็วขึ้น ย่นระยะเวลาลงด้วยซ้ า 

 “โดยเฉพาะการการคัตติ้งยาง จากเดิมคนงานต้องตื่นมาคัตติ้งยางตั้งแต่ตี 2 แต่เมื่อเราท ากระบวนการผลิตให้สะอาด 
เป็นระบบท าให้ไม่มียางท่ีเสียก็ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาส่วนน้ีลง ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานก็ดีขึ้น ส าหรับยางแผ่นท่ีได้เป็นยาง
คุณภาพดีพ่อค้าซื้อไปแล้วได้ยางที่สะอาด ไม่พบเศษเส้นผม เศษรองเท้า หรืออะไรต่างๆ ผสมอยู่จะท าให้เขาพอใจ เราก็จะขาย
ได้ราคาเพิ่มขึ้นตามคุณภาพแน่นอน” 

 ขณะที่โรงงานหลายแห่งก าลังพยายามปรับปรุงเพื่อยกระดับให้ได้รับมาตรฐานจีเอ็มพี อย่างเช่นสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านทุ่งต่อ 



 “อุทัย ศรีเทพ” ประธานสหกรณ์ บอกว่า ขณะนี้ความต้องการของผู้ใช้ยางได้เปลี่ยนไป ผู้ใช้ยางต้องการยางท่ีมี
คุณภาพ ดังนั้น เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการใช้ยางของผู้ใช้ยางท้ังในประเทศและต่างประเทศ โรงงานจะต้องพัฒนา
ยางให้มีคุณภาพสูงขึ้น หลังมีการก าหนดมาตรฐานจีเอ็มพีจาก กยท. อันดับแรกมีการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่ี
ผลิตยางให้เข้าใจกระบวนการและเห็นคุณค่าและความส าคัญในเรื่องนี้ จากนั้นก็กระจาย ข่าวไปสู่สมาชิกผู้ส่งน้ ายาง ตั้งแต่วิธี
กรีดยาง การใส่ปุ๋ย รวมถึงภาชนะท่ีใส่น้ ายาง เพื่อให้ยางท่ีออกมามีคุณภาพใกล้เคียงกันหมด ตามมาตรฐานจีเอ็มพี ท่ียกระดับ
คุณภาพทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า 

 “ผมมองว่าเวลานี้เป็นยุคของการแข่งขัน ประเทศไทยไม่ได้ผลิตยางพาราประเทศเดียว แล้วสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านทุ่งต่อก็ไม่ได้ผลิตยางเพียงเจ้าเดียว ดังนั้น ถ้าเราไม่พัฒนาก็มีโอกาสที่เราจะมีปัญหาเร่ืองตลาดในอนาคตได้” 
อุทัยทิ้งท้าย” 

                                                                  
กระบวนการท ายางแผ่นรมควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เตือน!ชาวยาง"ไม่สอดไส้ยางตาย"กระทบส่งออก! 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

การยางฯ แนะชาวสวนยางท่ัวประเทศผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอดไส้ยางตาย เตือนอาจกระทบต่อการส่งออก สั่ง
เจ้าหน้าท่ีเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศ ไทย (กยท.) กล่าวว่า 
กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่าน้ัน หากมี
ยางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อน าไปผลิตแล้วจะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และท าให้เสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางช้ันน าจะมีกระบวนการตรวจสอบท่ีค่อนข้างละเอียด 

   

                                                                                                                               ยางก้นถ้วย 

ส่วนภาคเกษตรกรบางพ้ืนท่ีอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบ

ที่ไม่มีคุณภาพและจ าหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย 

โดย กยท.จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ ยางก้อนถ้วยท่ีดี และมี

คุณภาพ โดย กยท.ในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยตรง 

นอกจากน้ี ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม 

โดยให้มีการก าหนดวิธีการท าสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอ านาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง 

พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในข้ันตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพ่ือควบคุมคุณภาพในการผลิตยาง

ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
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หัวข่อข่าว  กยท. แนะเกษตรกร ยางราคาด ี

ตอ้งมคีณุภาพ เรง่สรา้งความเขา้ใจการผลติ
ยางกอ้นตอ้งไมส่อดไสย้างตาย 

 
 

กยท. แนะเกษตรกร ยางราคาดี ต้องมีคุณภาพ เร่งสร้างความเข้าใจการผลิตยางก้อนต้องไม่

สอดไส้ยางตาย 

 กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

           

 การยางแห่งประเทศไทย แนะน าเกษตรกรชาวสวนยางท่ัวประเทศ ผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอดไส้ยางตาย 

หลังพบในบางพื้นที่ มีการส่งขายยางก้อนไม่มีคุณภาพ เตือน อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางและความเชื่อมั่นของคู่ค้า 

ทั้งนี ้กยททุกจังหวัดจะติดตามเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่เกษตรกรชาวสวนยาง  

          นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า 

กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่าน้ัน หากมี

ยางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อน าไปผลิตแล้ว จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และท าให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่ง

ในอุตสาหกรรมการผลิตยางช้ันน า จะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและจ าหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หาก

เกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย  กยท. จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้

เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ 

เขตจังหวัดและสาขาจะให้ความรู้วามเข้าใจแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยตรง 

 นอกจากน้ี ได้น าเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

เพิ่มเติม โดยให้มีการก าหนดวิธีการท าสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอ านาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในข้ันตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพ่ือควบคุมคุณภาพในการ

ผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
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หวัขอ่ขา่ว  สหกรณ์ฯ ในพื้นที่ จ.ตรัง เร่งพัฒนาคุณภาพยาง
แผ่นรมควัน 

 

สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ ในพื้นที่ จ.ตรัง เร่งพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควัน เตรียมพร้อมในการก้าวสู่การ

ยกระดับภายใต้มาตรฐาน GMP  

 

นายด ารง ธรรมเพชร ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า การยางแห่ง
ประเทศไทยต้องการพัฒนาคุณภาพยางพาราของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การแปรรูปขั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน เพราะในแต่ละปีไทยสามารถส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท 
กยท. จึงเข้าไปดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบรมยางของสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง ทั่วประเทศ จ านวน 176 แห่ง 

ส าหรับจังหวัดตรังมีสหกรณ์ด าเนินธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมากถึง 30 สหกรณ์ นับว่าเป็น
จังหวัดตัวอย่าง ที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน ซึ่ง กยท. ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP 
โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่าน การรับรองแล้ว จ านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่  สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน 
จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวน
ยางหนองบัว จ ากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ ากัด และยังคงมีสหกรณ์กองทุนสวน
ยางอีก 25 สหกรณ์ ที่มีความพร้อมและศักยภาพ เตรียมพร้อมในการก้าวสู่การจัดท ามาตรฐาน GMP ทั้งนี้ 
ทาง กยท. มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมี่ยมที่
ก าหนดไว้ 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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 วนัท่ี  28  พ.ย.  59 

หวัขอ่ขา่ว  สหกรณ์ฯ ย่านตาขาว จ.ตรัง เพิ่มช่องทาง
การตลาดฯ 

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด เพ่ิมช่องทางการตลาดในโรงพยาบาลตรังและห้างสิริบรรณช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ เพ่ือ

กระจายข้าวสาร "โครงการข้าวสารสหกรณ์ไทยช่วยชาวนา" สู่ผู้บริโภคให้สะดวกและทั่วถึง  

 

นางโสรนาถ อยู่อ าไพ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จ ากัด ในฐานะเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค จัด "โครงการข้าวสารสหกรณ์ไทย
ช่วยชาวนา" เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และการกระจายข้าวสารของสหกรณ์รูปแบบขบวนการ
สหกรณ์ ซึ่งนอกจากจะจ าหน่ายผ่านจุดจ าหน่าย จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานใหญ่ ต าบลย่านตาขาว สาขา
ปั๊มน้ ามัน ESSO ย่านตาขาว สาขาทุ่งค่าย สาขาทุ่งยาว สาขาโพรงจระเข้ สาขาเกาะเปียะ การยางแห่งประเทศไทย สาขา
ย่านตาขาว และห้างนุชรินทร์อาหารกุ้ง ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน รวมถึงร้านค้าสหกรณ์ของสมาชิกในทุกหมู่บ้านของ
อ าเภอย่านตาขาว อีก จ านวน 180 ร้าน แล้ว และยังได้ขยายช่องทางการจ าหน่ายไปยังโรงพยาบาลตรัง ช้ัน 2 ในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2559 และที่ห้างสิริบรรณช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ ในวันท่ี 1-2 ธันวาคม 2559 เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดในการกระจาย
ข้าวสารสู่ผู้บริโภคให้สะดวกและทั่วถึง 

ทั้งนี้ ข้าวสารที่มีจ าหน่าย สั่งซื้อมาจากสหกรณ์ผู้ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อน ามาจ าหน่ายให้กับประชาชน
และสมาชิกของสหกรณ์ในราคาต้นทุน ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิตอน บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ข้าวหอมมะลิ 
100 เปอร์เซ็นต์ บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 150 บาท และข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ชนิดพิเศษ บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 
165 บาท 

ข้อมูลข่าวและที่มา 
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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หัวข่อข่าว  ยางก้อนถ้วยสอดไส้ “ยางตาย” ท าล้อ
ยางเส่ือมคุณภาพเร็ว กยท.เตือน อาจกระทบถึง
ส่งออก 

ยางก้อนถ้วยสอดไส้ “ยางตาย” ท าล้อยางเสื่อมคุณภาพเร็ว กยท.เตือน อาจกระทบถึงส่งออก 

 
การยางแห่งประเทศไทย แนะน าเกษตรกรชาวสวนยางท่ัวประเทศ ผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอดไส้ยางตาย หลังพบใน
บางพื้นที ่มีการส่งขายยางก้อนไม่มีคุณภาพ เตือนอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางและความเชื่อมั่นของคู่ค้า 
 
  นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต ์ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่าน้ัน หากมี
ยางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อน าไปผลิต จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และท าให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางช้ันน ามีกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างละเอียด 

 

  แต่เกษตรกรบางพ้ืนท่ีอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ ์หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ จึงอาจส่งผลให้ผลิต
วัตถุดิบไม่มีคุณภาพจ าหน่ายสู่ตลาด 
 
 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาด ีจะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท. จะเร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ ่และยางก้อนถ้วยที่ด ีและมีคุณภาพ โดยการยาง
แห่งประเทศไทยในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู ้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยตรง 



 
 

 นอกจากน้ี ยังน าเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

เพิ่มเติม โดยให้มีการก าหนดวิธีการท าสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย)  อาศัยอ านาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ซึ่งอยู่ในข้ันตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการ

ผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


